



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๒๔,๓๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สวัสดิ์คะวันนี้ "จ๊ิม" ขอเล่าเรื่องความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นะคะ เป็นความประทับใจเกี่ยวกับทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ที่คอยใจพ็เรียนอย่างสนุกและทำกิจกรรมอย่างมีความสุข จ๊ิมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่อยู่ที่เราว่าจะบริหารเวลาอย่างไร เมื่อเข้ามาหา"ลัย ก็มีความตั้งใจอยากได้เกรดดีๆ เลยเรียนอย่างเดียว แต่ก็ไม่ได้คอยใจพ็ชีวิตในมหา"ลัย ประสบการณ์ชีวิตต่างหากคือสิ่งที่ติดตัวและช่วยให้เราโตเป็นบุคลากรที่ดีในสังคม

เมื่อก่อนจ๊ิมเรียนอย่างเดียว ไม่ชอบทำกิจกรรม ชีวิตมีแต่การแข่งขันไม่มีความสุข แต่พอได้ลองไปค่าย ชีวิตเปลี่ยนไป จำได้ว่า เป็นค่ายเด็ก ทำให้เราคิดได้ว่าการให้มีความสุขยิ่งกว่าการวิ่ง ตอนนั้นร้องไห้เพราะสัมผัสถึงความรักของน้องๆ มีความประทับใจและรู้สึกว่าการที่เราได้ออกไปหยิบอื่นสิ่งดีๆ ให้คนอื่น ทำให้โลกเรากว้างขึ้น ไม่ใช่โลกแคบๆ ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม



ค่าย...เปลี่ยนชีวิต

หลังจากค่ายค่าย อยากรไปอีก อยากรทำชมรม และมีความฝันอยากเห็นคนไปค่ายเยอะๆ และอยากออกไปทำบางสิ่งบางอย่างเพราะคิดว่าเราเป็นเยาวชนที่มีแรง มีกำลังและศักยภาพ เราคือมือหนึ่งที่ย่อมโลกนี้เอาไว้ และมีของเราก็จะช่วยโลกนี้ได้ ต่อมาได้ไปอีกค่าย เป็นค่ายที่แบ่งปันคำสอนที่ดีในการดำเนินชีวิต กลับมาจึงรู้ว่าเราจะมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร จ๊ิมตั้งใจทำงานเพื่อสังคม อยากรพัฒนาประเทศที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ

ถามว่าวันนี้การทำกิจกรรมในมหา"ลัยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไหม? ตอบเลยว่ามากค่ะ เริ่มจากเปลี่ยนความคิดที่เมื่อก่อนเรามีความคิดจำกัด มีความกลัว คือเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ แต่การทำกิจกรรมทำให้เราคิดบวก มีพลังใจและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ และยังทำให้เจอเพื่อนดีๆ ทุกคนรักและเอาใจใส่กันและกัน ห่วงใยกัน จึงสนิทผูกพันและคอยช่วยเหลือ เป็นชุมชนแห่งความรักที่ไว้ใจได้ และการทำกิจกรรมมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เมื่อก่อนใช้เวลาไปกับนักร้องเกาหลีบ้าง เรื่องไร้สาระบ้าง แต่การทำกิจกรรมทำให้เราบริหารเวลาเป็น โตขึ้นทั้งความคิด อารมณ์ การเข้าหาผู้อื่น และเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้น ได้รู้ว่าสามารถเป็นได้จริง

ทั้งหมดเป็นความประทับใจของจ๊ิมในรั้ว มศว จ๊ิมยังมีความเชื่อในโลกแกนของมหาวิทยาลัยที่บอกว่า "มศว รั้วใช้สังคม" มันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ

คนใน มศว ได้ออกไปทำดีรับใช้สังคม และจ๊ิมก็เชื่อว่าถ้าคนดีหลายคน คนมารวมกัน จะเป็นพลังทำให้ประเทศเราดีขึ้น จ๊ิมคิดว่าสิ่งนี้คือคำตอบ และวันนี้จ๊ิมก็ค้นพบแล้วว่าปริญญาใบความรู้ใครก็สามารถมีได้ แต่ปริญญาชีวิตที่มาจากประสบการณ์ชีวิต จะไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากการที่เราได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อผู้อื่น ซึ่งคุณค่า และในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนแน่นอนค่ะ

เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้น และจ๊ิมมั่นใจว่าการเรียนตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ทุกคนจะมีความสุขแน่นอนค่ะ...

ลินี เกษเดช

ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

